

การแก้ปัญหาวิกฤติชุมชน สังคม โลก และสิ่งแวดล้อม โดยการนำปรัชญาพอเพียงสู่การปฏิบัติ

อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร

ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและประธานมูลนิธิกิจกรรมธรรมชาติ

บทนำ

โครงการ “เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพลังงานทดแทนและป่าต้นน้ำ จังหวัดสระแก้ว” เป็นที่มาของการมาพบปะชุมนุมกันในวันนี้ และเป็นนิมิตหมายใหม่ของการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน ตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงวางรากฐานแนวคิดไว้มานานหลายทศวรรษ “เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพลังงานทดแทนและป่าต้นน้ำ จังหวัดสระแก้ว” ตั้งอยู่บนแนวคิดและการนำไปสู่ภาคปฏิบัติหลักๆ 5 ประการ คือ 1) ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงขั้นก้าวหน้าด้วยการพึ่งตนเองด้านพลังงาน 2) เกษตรอินทรีย์เต็มรูป 3) ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง 4) จังหวัดสระแก้ว 5) ภาคี 5 ภาคส่วน หลักคุณธรรมที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ หลักการพึ่งตนเอง ประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาตามอย่างการพัฒนาแบบประเทศตะวันตก ที่ต้องพึ่งพลังงานนำเข้าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ เมื่อพิจารณาเศรษฐกิจในระดับประเทศ การพึ่งพาดังกล่าวสะท้อนความไม่มั่นคงและความไม่พอเพียงอย่างยิ่ง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางรากฐานให้กับการเกษตร หรือที่เรียกว่าทฤษฎีใหม่ แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ชั้นต้นคือชั้นที่เกษตรกร อันเป็นประชากรพื้นฐานของประเทศสามารถพึ่งตนเองเลี้ยงตนเองได้ ชั้นกลางคือชั้นที่เกษตรกรรวมกลุ่มกัน จัดตั้งเป็นสหกรณ์ ร่วมมือกันและช่วยเหลือกัน ชั้น 3 หรือขั้นก้าวหน้าที่เกษตรกรร่วมมือกับเอกชนหรือวิสาหกิจขนาดใหญ่ โครงการ “เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพลังงานทดแทนและป่าต้นน้ำ จังหวัดสระแก้ว” เป็นการแปลงทฤษฎีขั้นก้าวหน้าให้เกิดเป็นจริงในภาคปฏิบัติ โดยการประสานและร่วมมือกับภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคมและสื่อ หรือที่รวมเรียกว่า ภาคี 5 ภาคส่วน ขับเคลื่อนให้เกิดการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน โดยใช้พืชที่สามารถให้พลังงานทดแทนคือ อ้อย เงาะ ไข่ส้มสำคัญของโครงการดังกล่าวคือ กระบวนการปลูกอ้อยต้องเป็นเกษตรอินทรีย์เต็มรูป ปราศจากสารเคมี ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ทุกขั้นตอนการปลูก และพื้นที่ 30% ของพื้นที่ทั้งหมดต้องสละให้กับการปลูก ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือปลูกพืชสำหรับอยู่ สำหรับกิน และสำหรับใช้ในวิถีประจำวัน การปลูกป่า 3

อย่างก่อให้เกิดความพอเพียง 4 พอ คือ พออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น อันเป็นแนวคิดที่พระองค์ท่าน ประทานให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง แนวคิดดังกล่าวยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อดิน น้ำ และระบบนิเวศโดยรวมของประเทศ อันจะมีผลให้ป่าต้นน้ำได้รับการปกป้องดูแลอย่างบูรณาการ

โครงการดังกล่าวก่อกำเนิดในจังหวัดสระแก้วด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ จังหวัดสระแก้วเคย เป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันประเทศ เคยเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำ แต่ปัจจุบันกลายเป็นจังหวัดที่แห้งแล้งและประชากรยากจนมากที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย ช้ำยังถูกพิช ติเยวต่างถิ่น เช่น ยูคาลิปตัส เข้ามารุกรานระบอบอย่างหนัก อันจะมีผลดินเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว โครงการ “เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพลังงานทดแทนและป่าต้นน้ำ จังหวัดสระแก้ว” จึงเสมือนเป็นการเขียนทฤษฎีลงในผิ ดินที่เป็นจริง เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถพลิกฟื้นผืนดินที่แห้งแล้งให้กลับมาอุดม สมบูรณ์อีกครั้ง บนฐานคุณธรรม ความรู้ และความเข้าใจที่ต้องต่อธรรมชาติ แต่ความสำเร็จมีอาจเกิดขึ้น ได้จากพลังของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่จะต้องเป็นการประสานพลังของทุกภาคส่วน อันประกอบด้วยรัฐ เอกชน วิชาการ ประชาชน ประชาสังคม และสื่อ การประสานพลังของเบญจภาคีในจังหวัดสระแก้วในอันที่จะขับ เคลื่อนให้ผืนดินที่แห้งแล้งกลับมาชุ่มชื้นด้วยป่า มีน้ำ มีพลังงาน สร้างเส้นทางแห่งการพึ่งตนเอง และภูมิคุ้มกัน ให้กับชุมชนคนสระแก้ว จะเป็นตัวอย่างให้จังหวัดอื่นได้เรียนรู้และทำตาม เป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ กับสังคมไทยต่อไป

บทปาฐกถา

ท่านผู้มีเกียรติ ทั้งที่มาจากทั้ง 5 ภาคี พี่น้องชาวจังหวัดสระแก้วทุกท่านครับ วันนี้เป็นวันที่ชาว สระแก้วจะแสดงให้เห็นชาวไทยและชาวโลกเห็น เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่า ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่าน ได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด 60 ปี จะสามารถฟื้นฟูวิกฤติของโลก และแก้วิกฤติของ ประเทศชาติทั้งประเทศได้หรือไม่ เวลา 1 ชั่วโมงโดยประมาณต่อไปนี้ ผมได้รับมอบหมายจากทั้ง 5 ภาคี ให้ พูดถึงเรื่องของการแก้วิกฤติชุมชน วิกฤติของสังคม และวิกฤติของโลก รวมทั้งสิ่งแวดล้อม จะแก้ได้ด้วยกรนำ เอาจริยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแปลงไปสู่การปฏิบัติ ด้วยองค์กรแบบใหม่ เป็นองค์กรแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในจังหวัด ของเราเป็นจังหวัดแรก ผมอยากแบ่งการพูดคุยออกเป็น 3 ประเด็นหลักๆ ตั้งใจจะใช้เวลาประมาณ 40 นาที และหลังจากนั้นก็อยากให้ที่ประชุมนี้ได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยน พูดคุย หรือนำเสนอแนวคิดแนวทางร่วมด้วย

ผมอยากจะกราบเรียนถึงวิกฤติของชุมชนที่อยู่ในจังหวัดสระแก้ว วิกฤติของสังคมไทยโดยรวม และ วิกฤติของโลกและสิ่งแวดล้อม ผมอยากจะสรุปแนวคิดแนวทางที่พระองค์ท่านพระราชทานเตือนคนไทยมาโดย ตลอด จากประสบการณ์ที่ผมมีหน้าที่จัดบันทึกพระราชดำริมา 16 ปี ผมออกจากราชการมาเป็นข้าราชการ บำนาถมาปีนี้เป็นปีที่ 11 นับรวมแล้วก็ 27 ปีโดยประมาณที่สัมผัสกับเรื่องนี้มา

ผมขอสรุปวิกฤติของโลก วิกฤติของเราเอง ซึ่งพระองค์ท่านตรัสเตือนมาโดยตลอด เป็น 4 กลุ่ม ใหญ่ๆ คือ วิกฤติของชุมชน วิกฤติของสังคม วิกฤติของโลก และวิกฤติของสิ่งแวดล้อม

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ถือว่าโชคดีที่สุดในโลกในทัศนะของ UN สมาชิกของ UN ทั้งหมดยอมรับว่าในโลกใบนี้ ณ ปัจจุบันนี้ มีกษัตริย์ของเราเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ เป็นนักสร้างนวัตกรรม ทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์ ทั้งเรื่องการช่าง ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญที่สุด พระองค์ท่านยังเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นหรือสร้างนวัตกรรมในเรื่องขององค์กรการบริหาร องค์กรการพัฒนาประเทศด้วย เป็นมหาราชที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นกษัตริย์ เป็นนักการเกษตร เป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นสารพัดนัก ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนบนโลกใบนี้ในยุคนี้ ดังนั้นทั่วโลกจึงถวายรางวัลพระองค์ท่าน นับรวมแล้วตลอดที่ทรงครองราชย์มากกว่า 20 เรื่องด้วยกัน ล่าสุดนี้หนังสือพิมพ์เอเชียวีค (Asia Week) ยกย่องพระองค์ท่านว่าเป็น Hero ของคนเอเชีย และก่อนหน้านั้นไม่นานเลขาธิการ UN ก็ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ให้กับพระองค์ท่าน อันนี้คือความยิ่งใหญ่ คือความภูมิใจที่คนใน UN เขาภาคภูมิใจที่ได้เกิดร่วมโลกในยุคเดียวกับพระมหากษัตริย์ไทย คนไทยน้อยคนที่จะรู้และร่วมภาคภูมิใจไปกับ UN ด้วยว่าเราได้เกิดร่วมโลกกับพระมหากษัตริย์องค์นี้ทั้งๆ ที่คนไทยอยู่ใกล้ชิดอยู่ในประเทศเดียวกันกับพระองค์ท่านแท้ๆ ศาสตร์ทั้ง 20 ศาสตร์ทั่วโลกมาทำงานร่วมกับพวกเรา

ผมซึ่งเคยรับราชการอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่เราเรียกว่า กปร. และเป็นอีกคนหนึ่งที่ตั้งทะเบียนตั้งมูลนิธิช่วยพัฒนาขึ้นตามแนวพระราชดำริ พระองค์ท่านพัฒนาองค์กรที่เรียกได้ว่า องค์กรพัฒนาประเทศแบบ NGO ท่านเคยเล่าว่า การพัฒนาประเทศ การแก้ปัญหาของเกษตรกรของชาวบ้านหรือแม่แต่ที่ไม่ใช่เกษตรกรก็ตาม ถ้ารอระเบียบราชการ กว่าที่จะตั้งงบประมาณได้ต้องใช้เวลาปีกว่า กว่าจะได้ใช้งบประมาณ เกษตรกรตายก่อน อันนั้นเราต้องทำงานแบบโง่ งานแบบโง่ก็หมายความว่า เราต้องทำงานแบบ NGO คำว่าโง่ ไม่ใช่โง่งที่หมายถึงโง่ในภาษาไทย แต่คำว่า “โง่” ในที่นี้คือโง่ในภาษาฝรั่ง ย่อมาจาก Non Governmental Organization นี่เป็นเรื่องราวซึ่งเป็นอัจฉริยภาพด้านการสร้างองค์กร นอกจากนั้น พระองค์ท่านยังสร้างองค์กรใหม่ๆ ขึ้นมามากมาย วันนี้เรานำปรัชญาของการพัฒนาองค์กรมาประกอบร่างกันเป็นเบญจภาคี ที่จะใช้เป็นองค์กรที่มีพลังขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แปลงลงสู่การปฏิบัติในจังหวัดนี้ให้ได้ นี่ก็เป็นความมุ่งมั่นของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และอีก 4 ภาคที่อยู่ในจังหวัดสระแก้ว แล้วก็ที่อยู่นอกจังหวัดสระแก้ว เดียวผมจะขออนุญาตขยายความของเรื่องนี้ในตอนท้าย

เรื่องแรกที่ยากจะเรียนคือ ปัญหาวิกฤติของโลก ของสังคม และของชุมชน ถ้าจะจำแนกคร่าวๆ แบ่งออกเป็น 4 วิกฤติ เท่าที่ผมจดบันทึกเรื่องราว แล้วก็ทำแผนถวายพระองค์ท่าน และเราก็เคยทำผิด ผมเคยทำผิดพลาดมาหลายโครงการ พระองค์ท่านก็บอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่ อันนี้ไม่ใช่พระราชดำริ อันนี้เป็นผอ.ดำริ อันนี้เป็นอธิบดีดำริ อันนี้เป็น ดร. ดำริ ไม่ใช่พระราชดำริ ผมเองเคยผิดพลาดมาเยอะทีเดียว แล้วท่านก็บอกว่าที่เราเขียนแผนมาอันนี้ไม่ใช่ ไม่ตรงกับพระราชดำริ เป็นดำริกันเอง เราก็เคยผิด แล้วท่านก็บอกท่านก็เตือนให้ว่าไอ้ที่ถูกมันคืออะไร อันนั้นก็เป็นการหนึ่งที่ทำให้ตัวผมเองไม่ผิดซ้ำ ดังนั้นอะไรที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้น ก็เป็นโชคดีที่ได้ถูกเตือนเตือนมาแล้ว เราก็จะไม่ผิดพลาดซ้ำ และที่สำคัญอีกอันหนึ่ง เรา

ก็ได้นำเอาเนื้อหาแนวคิดที่ประมวลแล้ว ก็นำไปสู่การปฏิบัติจริง ผมลาออกจากราชการไป 17 ปี ไปทดลองแนวพระราชดำริด้วยตัวเองจนประสบความสำเร็จ แล้วก็ขยายผลออกไปทั่วประเทศ รวมทั้งออกไปยังต่างประเทศแล้ว ที่เห็นชัดเจนว่าอัจฉริยภาพของพระองค์พิสูจน์ได้จริง อันนี้ก็เส้นทาง

วิกฤติที่ 1 คือวิกฤติธรรมชาติ พระองค์ท่านเตือนภัยพิบัติธรรมชาติ

วิกฤติที่ 2 คือวิกฤติอันเกิดจากภาวะโรคระบาด ซึ่งเกิดทั้งมีเชื้อโรคและเกิดแบบไม่มีเชื้อโรค

วิกฤติที่ 3 คือวิกฤติทางเศรษฐกิจอันเกิดจากภาวะข้าวยากมากแพง คนอดอยากเป็นหนี้สินกัน วันนี้อย่างชัดเจนครับ มีคนมานอนอยู่หน้าทำเนียบหลายรุ่นแล้ว รุ่นเก่าไปรุ่นใหม่น่า มีผู้นำเกษตรกรที่พาเกษตรกรไปร้องเรียนทนายกรฐมนตรี มีมาทุกยุคทุกสมัย ฟังให้เห็นว่าเกิดหนี้สิน เกิดความยากจนขึ้น อดอยากขึ้น และก็มีแนวโน้มจะขยายวงไปเรื่อยๆ จังหวัดของเราเป็นจังหวัดที่ติดอันดับยากจนเป็นที่ 1 ของภูมิภาคนี้ และเราก็ยังเป็นจังหวัดที่แห้งแล้งเป็นที่ 1 ของภูมิภาคนี้ รายงานจากชลประทานของจังหวัดบอกว่า ที่นี้เมื่อเกิดภัยแล้ง เราเผชิญกับภัยแล้งทุกหมู่บ้าน

วิกฤติที่ 4 คือวิกฤติจากความขัดแย้ง ทั้งแย้งชิงทรัพย์ากรกัน ทั้งความขัดแย้งทางความคิดจิตสำนึก ทั้งความขัดแย้งทางความเชื่อ และความขัดแย้งทางการเมือง นับวันโลกจะก่อสงครามมากขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทยก็เกิดเหตุได้ชัด มีระเบิดทุกวัน จากภาคใต้ ลามมาระเบิดกรุงเทพ ลามไปภาคเหนือ ภาคอีสาน ไฟไหม้โรงเรียน ความขัดแย้งต่างๆ วันนีวันที่ 30 มีนาคม ก็จะมีการชุมนุมทางการเมืองที่สนามหลวง รัฐบาลได้รับการเสนอจาก คมช. ให้ออกประกาศ เรียกว่าเคอร์ฟิว ห้ามชุมนุม แต่ว่าท่านนายกอนุญาต ไม่ห้ามชุมนุม เปิดเสรีให้มีการชุมนุม เพราะฉะนั้นวันนี้จะมีการชุมนุมที่สนามหลวง หลายๆ ปัญหา หลายๆ ฝ่ายก็จะเข้าไปชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหา

ในส่วนของความขัดแย้งทางความเชื่อ โดยลัทธิโลกเชื่อว่า ไทยเป็นหนึ่งในโดมิโน ปี 2522 ตอนเขมรแตก เชื่อกันว่าถัดไปเมืองไทยต้องแตกแน่นอน ทั้งโลกเชื่ออย่างนั้น พระเจ้าอยู่หัวก็ประกาศให้สัมภาระในนิตยสาร National Geographic ทันที บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มั่งคั่งที่สุดในโลก เพราะตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ โลกนี้มักจะมี ความขัดแย้งแย่งชิงกัน เวลาแย่งชิงกัน เขาแย่งชิงกันล่าเมืองขึ้น ล่าความสมบูรณ์ มั่งคั่ง ไทยก็เป็นเป้าหมายทุกครั้ง ตั้งแต่สมัยล่าเมืองขึ้น เราก็รอดมา ตอนที่ 2 ล่าความคิดเป็นคอมมิวนิสต์ เราก็รอดอีก พระองค์ท่านตรัสว่า ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้น “เราจะยังยืนหยัดอยู่ที่นี่เพื่อคนทั่วโลก” จริงนะครับ คนทั่วโลกได้มาอาศัยบรมโพธิสมภารบ้านเรามาเป็นร้อยๆ ปี ถ้าไปดูประวัติศาสตร์นะครับ

ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ คุณจะกินอาหารญวน คุณจะกินอาหารลาว คุณจะกินอาหารฝรั่งเศส คุณจะกินพิซซ่า อาหารประเทศจีน คุณจะกินอาหารกวางตุ้ง แต่จิว คุณจะกินอาหารมอญ ขนชาติไหนๆ ในโลกเข้ามาได้ในไทย มีทุกชนชาติที่เข้ามาอยู่เข้ามาอาศัย และเมืองไทยก็มั่งคั่งที่สุดในโลกตามที่พระองค์ท่านตรัส ความเห็นของผม ผมเดินทางแม้จะไม่ทั่วโลก แต่ไม่เคยมีชาติไหนในโลก ที่คนของเขามีน้ำใจและเอาความมั่งคั่งของตัวเองไปรวบรวมไว้ในวัด แล้วสร้างวัดมาจน 40,000 กว่าวัดทั่วประเทศ โดยยาวนานะครับ ในวัดมี

ทุกอย่าง โบสถ์สวยงามที่สุด อาคาร ศาลาการเปรียญ เมรุเผาศพ สารพัด แม้แต่ที่เผาศพแต่งสวยกว่าบ้านชาวบ้านทั่วไปอีก นี่คือการมั่งคั่งที่สะท้อนออกมาเป็นรูปเป็นร่าง ได้มาจากน้ำใจของคน ไม่มีชาติไหนในโลกที่สร้างวัดและมีทุกอย่างในวัด คนจะจัดงานโกนจุกบวชนาคสารพัด คุณเข้าไปในวัด มีให้ยืมเครื่องขยายเสียง เสื่อสาด หม้อ ไห ขามมีสมบุรณ์ ไม่ต้องจ้างผู้จัดการ เพราะลูกหลานไปบวชก็เป็นผู้จัดการดูแลทรัพย์สินของวัด คนก็ขนทุกอย่างเข้าวัด อันนี้คือความมั่งคั่งร่ำรวยของชาติ ของสังคมไทย เพราะฉะนั้นพระเจ้าอยู่หัวจึงตรัสว่า "Our country is rich" เรายาวและน้ำใจดีที่สุดในโลก นี่เป็นความยิ่งใหญ่ของสังคมไทย ชาวคนไทยทำนาเก่งที่สุดในโลก ทำนาส่งข้าวขายออกทั่วโลก เป็นที่ยอมรับ ป่าไทยมีไม้เป็นพันเป็นหมื่นชนิด ตัดส่งออกไปขาย ใช้นี้ปฏิกรรมสงครามได้ ทั่วโลกลือกันไปว่าไม้ของเราดีที่สุด ไม้หอมทุกวันนี้ก็ยังขโมยตัด ส่งออกไปขายไปยังตะวันออกกลางทุกคืน ก็พรรคพวกเราที่อยู่ในกรมป่าไม้ก็จับกัน ไม้หอมสารพัด ขโมยกันอยู่ทุกวัน ก็แปลว่าเราร่ำรวย ตัดเท่าไรก็ไม่หมด ผลิตต่อไปอีก

แต่วิธีผลิตภายใต้ทุนนิยมตาโตโลกโมโหสัน ตัด เผา ขุดทำลายทั้งหมด แล้วปลูกพืชชนิดเดียว ปลูกอ้อยอย่างเดียว ปลูกข้าวอย่างเดียว ปลูกมันสำปะหลังอย่างเดียว ปลูกมะม่วงอย่างเดียว ปลูกแบบนี้เข้าอเนกอนาถที่สุด คนสระแก้วถูกยึดครองโดยออสเตรเลียไปแล้วเกือบครึ่งจังหวัด ไทยแท้ๆ แทบจะไม่มีแผ่นดินอยู่แล้วในจังหวัดสระแก้ว ไม้ออสเตรเลียถูกส่งเสริมโดยบริษัทไทย บริษัทออสเตรเลีย บริษัทสแกนดิเนเวีย บริษัทแม้กระทั่งสวีเดนแลนด์ บริษัทต่างชาติเต็มไปหมด เข้ามาส่งเสริมให้คนที่อยู่จังหวัดนี้และเพื่อนบ้าน ไล่มาจากชลบุรี จะเชิงเทรา ปราชินบุรี ไล่ไปจนถึงอีสานตอนใต้ โดยบอกว่ายูคาลิปตัสเอามาทำกระดาษต้นทุนต่ำที่สุด คนปลูกได้สตาจค์มากที่สุด แล้วก็เหนื่อยน้อยที่สุด แต่ผลพวงผมไม่พูด พวกท่านทราบดีอยู่แก่ใจว่าเมื่อปลูก 3 ปีขึ้นไปแล้ว ดินที่สมบูรณ์กลายเป็นฝุ่นทรายพัดมดหนุไปอาศัยกับมันไม่ได้ น้ำไหลมาจากป่า ยูคาลิปตัสก็เฝ้า เห็นอยู่ดำตา แต่ว่ามันให้เงินดี ก็ไม่รู้ว่าจะอย่างไรกัน ผมเดินทางด้วยการแนะนำของข้าราชการในจังหวัดสระแก้วไปนัดหมายเชิญผมมาพูด ครบทั้ง 58 ตำบลแล้ว เมื่อวานถามว่ามันดีไหมที่คนปลูกมาแล้ว 3-4 ปี ยืนยันว่ามันไม่ได้เรื่อง มันทำเงินดี แต่มันกำลังทำลายชีวิตลูกหลานตัวเองลงไปด้วยพืชชนิดเดียว ที่พูดนี้ไม่ได้ว่าเฉพาะยูคาลิปตัส พืชเดี่ยวทุกชนิดก่อความเสียหายกับป่าผืนนี้ทั้งสิ้น ทั้งข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ทุกอย่าง คุณทำลายป่าทิ้งและปลูกพืชเดี่ยว มันทำลายทั้งนั้น แต่ขีดความสามารถในการทำลายสมัยก่อนนั้น ผมเชื่อว่ามันสำปะหลังทำลายได้เร็ว วันนี้มีมาเหนือกว่ามันสำปะหลังแล้วก็คือ พืชจากประเทศออสเตรเลียเข้ายึดครองแผ่นดิน ต้นไม้ไทย มะม่วง ประดู่ ชิงชัน ตะเคียน ยางนา ข้าว มัน อ้อย ไม่มีแผ่นดินจะอยู่

ผมเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดว่า ท่านต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปดู ไปดูพื้นที่อ่างเก็บน้ำและพื้นที่ส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาหลายครั้ง และสร้างอ่างเก็บน้ำนี้แหละ ช่วงที่กัมพูชาเข้ามาปล้นไทยระยะแรกๆ มีอ่างเก็บน้ำอยู่รอบเทือกเขาใหญ่ ท่านเรียกพื้นที่นี้ว่าพื้นที่พัฒนาที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราชินบุรี เพราะสระแก้วเราอีกเheim ท่านผู้ว่าต้องขึ้นไปดูอ่างเก็บน้ำทุกแห่งแล้วดูพื้นที่ทำอ่างเก็บน้ำ แล้วบินดูให้รอบจังหวัดของท่านที่ท่านเป็นเจ้าของปกครองจังหวัด

นี้อยู่ แล้วท่านจะเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้น ข้อมูลของจังหวัดพื้นที่การเกษตร บอกแต่ข้าว ล้าน 2 ล้านไร่ อ้อย 2-3 แสนไร่ มันสำปะหลังล้านไร่ แต่ไม่มีพื้นที่การเกษตรที่โหนปลุกยูคาลิปตัสเลยแม้แต่ชนิดเดียว ทั้งที่ปลุกยูคาลิปตัสเต็มไปหมด ถ้าเราพัฒนาจังหวัดโดยไม่มีข้อมูลแท้จริง ผู้ว่านั่นแหละจะเสียคน

ผมเรียนท่านตรงๆ อย่างนี้ ขออนุญาตท่านก่อนในฐานะที่เหมือนกัน ท่านนั่งเครื่องบินขึ้นไปดูลงมา อ่างเก็บน้ำที่พระเจ้าอยู่หัวสร้างไว้เป็นร้อยๆ ล้านๆ ลูกบาศก์เมตร ทำอ่างเก็บน้ำแทนที่จะส่งมาใช้ในการเกษตรที่ใช้น้ำ เปล่า ทำอ่างมันปลุกยูคาลิปตัสกันทั้งนั้นเลย มันสำปะหลังก็เหลือน้อย ข้าวไม่ต้องพูดถึง ไม่มีแผ่นดินจะอยู่แล้ว ท้องนา ข้าว ถูกยึดครองไปด้วยพืชเดี่ยวชนิดอื่นๆ ที่มันง่ายหมด ถามว่าดีหรือไม่ดี ตอบไม่ได้ นอกจากคนที่ปลุกนั่นแหละจะเป็นคนตอบเองว่าดีหรือไม่ดี เพราะนักวิชาการวันนี้เชื่อไม่ได้สักคน นี่ผมพูดคำนี้จะเกินเลยไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบ เดี่ยวจะหาว่าอาจารย์วิวัฒน์ปากจัดอีก เขาชอบลือกัน ที่จริงผมก็เถียงเขาว่าเป็นคนปากจัด ไม่ใช่ปากจัด (เสียงฮาจากผู้ฟัง) ผมพูดอย่างนี้นี้น่าจะเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยนะ ครับที่จะเดินกลับลงเวทีไป ถ้าเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัย ช่วยยืนยันด้วยการปรบมือดังๆ สักครั้งครับ (เสียงปรบมือดังก้อง)

เราต้องกล้ารับความจริง ถ้าเราไม่กล้ารับความจริง อยู่ด้วยความเกรงใจกัน ผู้ว่าฯ ก็เกรงใจ รองผู้ว่าฯ ก็เกรงใจ หัวหน้าส่วนราชการก็เกรงใจกันเอง ประชาชนก็เกรงใจกันเอง นักวิชาการจะพูดความจริงก็เกรงใจกัน รอให้ประเทศล่มชะก่อนค่อยหายเกรงใจ เอาอย่างนั้นไหมครับ หรือเอากันตรงๆ อย่างนี้ จะพูดให้ตรงๆ ยิ่งขึ้นไปอีก ถ้าเอาก็ปรบมือดังๆ (เสียงปรบมือดังจากผู้ฟัง)

ขออนุญาตเล่าย้อนเรื่องสมัยที่ผมเป็นข้าราชการพลเรือนอยู่สภาความมั่นคงแห่งชาติให้ฟังหน่อย ผมนอนอยู่ที่ชายแดนมา 11 ปีเต็มๆ นักรบรุ่นเก่าๆ รู้ดีว่าผมเป็นพลเรือนอยู่ที่สนามรบมากกว่าทหารหลายๆ คน เรียนรัฐศาสตร์จนเขาเชิญมาเป็นที่ปรึกษาแผนยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศให้กับกองทัพภาคที่ 1 และเป็นที่ปรึกษากองกำลังบูรพายุคนั้น

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คนเข้าใจว่าเป็นเรื่องของชาวบ้านๆ ผมจะกราบเรียนท่านด้วยเวลาอันจำกัด ปี 2522 ที่กัมพูชาแตก เวียดนามส่งกองกำลัง 11 กองพลเข้ามาอยู่ในกัมพูชา และเพียงส่งเงินมาช่วยวันละ 11 ล้านบาท ประเทศไทยสร้างกองกำลังทหาร 1 คน เพื่อจะมายังป้องกันพื้นที่ชายแดนเฉพาะจังหวัดนี้ 160-165 กิโลเมตร เราสร้างกำลังทหาร 1 คน ใช้เงิน 1 แสน 2 หมื่น 5 พันกว่าบาท ผลิตพลทหารออกมา 1 คน เวียดนามผลิตพลทหาร 1 คน ใช้เงิน 4 หมื่นบาท ถ้าเราจะผลิตกำลังให้สู้กันเพื่อป้องกันการรุกรานได้ เราต้องใช้เงินมากกว่าเขาถึง 3 เท่ากว่า ทำอย่างไรครับ พระองค์ท่านแนะนำอย่างง่าย ๆ มาประชุมกัน มันต้องผลิตกำลังรบเปรียบเทียบให้เท่ากัน ก็จัดกองกำลังกึ่งทหารขึ้น ที่นั่งอยู่ในนี้ ดชด. ตอนนั้นเราจัดงบประมาณลงไปผลิต ดชด. ด้วยเงิน 4 หมื่น 2 พันบาทต่อหัว ปี 2522 ไม่ใช่ปีนั้นะครับ 4 หมื่นสมัยนั้น กองกำลังทหารพรานสู้กัน 4 หมื่น 2 พันกว่าบาท กองกำลังกึ่งทหารอีกอย่างหนึ่งก็คือ กองร้อยอสจ. (กองร้อยอาสารักษาดินแดนระดับจังหวัด) ผลิตด้วยเงิน 3 หมื่น 6 พันกว่าบาท แต่ได้กำลังรบสู้กันที่

ยิ่งใหญ่ไปกว่าทหารต่างชาติอีก ก็คือเป็นคนท้องถิ่น ชำนาญภูมิประเทศ อันนี้คือหลักคิดที่จะพึ่งตนเองในด้านการป้องกันประเทศ กองกำลังเรามีกองกำลัง 3 กอง 1) กองกำลังหลัก 2) กองกำลังกึ่งทหาร 3) กองกำลังประชาชนประจำถิ่น เราจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันตนเองตามแนวชายแดนขึ้นตลอดแนว 174 หมู่บ้าน แล้วก็ฝึกประชาชนเอาอาวุธติดเข้าไป ติดวิทยุระบบสื่อสาร ประชาชน 1 หมู่บ้านถูกปล้นไป วิทยุหมู่บ้านตรงถึงกันหมด วิ่งเข้ามาช่วยได้ แล้วจัดถนนขึ้น 2 เส้น เส้นหนึ่งเอาไว้อพยพคนแก่ เด็กผู้หญิง หนีเข้ามาในเขตปลอดภัย เส้นหนึ่งเอากองกำลังหลักเข้าไปช่วย และยิ่งใหญ่กว่านั้นคือ พื้นที่ข้างหน้ามันกว้างเหลือเกิน พระองค์ท่านทำอย่างไร สร้างอ่างเก็บน้ำไว้เต็มไปหมดเลย พื้นที่น้ำท่วม ถามจริงๆ เอะ ทหารจะรุกเข้ามาในพื้นที่น้ำท่วมอ่างได้หรือ รถถังมันจะวิ่งผ่านอ่างเก็บน้ำได้ไหม ไม่ได้ คลองตลอดแนวเป็นพื้นที่ รถถังฝ่ายเวียดนามมาติดในพื้นที่ เราจับรถถังได้นั้นเป็นอัจฉริยภาพของการพึ่งตนเองด้านการป้องกันประเทศ นอกจากนั้นท่านสังเกตดีๆ นะครับ พื้นที่เชิงเขาตลอดแนวเชิงเขาปราจีนบุรีหรือเทือกเขาใหญ่นั้นเองจะถูกเก็บน้ำเป็นแหล่งปลา เป็นแหล่งพืชพันธุ์ธัญญาหารไว้เป็นระยะๆ ไปจนถึงจะเชิงเขา ถ้าโดมิโนเกิดจริง เราแพ้ เส้นที่ 1 ก็คืออำเภอวัฒนานคร ถ้าหลุดยันเขตนี้ไว้ไม่ไหว เราจะอพยพคนเข้าไป ระหว่างเดินทางอพยพมันต้องกินน้ำกินอาหาร เจ็บป่วยมียารักษาโรคทั้งหมด นี่คือพื้นที่ที่การพัฒนาซึ่งเป็นแผนที่พระองค์ท่านวางไว้ทั้งสิ้น

ถ้าเราจะไปจัดระบบเตรียมพร้อมแล้วใช้เงินมหาศาล ประเทศไทยมีเงินที่ไหน ปี 2518 นักศึกษาไทยปัสสาวะรดธงชาติสหรัฐอเมริกา เมาธงชาติ เดินขบวนต่อต้าน สหรัฐตัดเงินช่วยเหลือ 2 พันล้านสมัยนั้น แปลว่าเราไม่มีเงินจะเตรียมพร้อมการป้องกันประเทศในยุคนั้น พระองค์ท่านก็แนะนำแล้วลุยทำกัน ผมจำคนในยุคนั้นได้ทุกคน ตายไปแล้วก็มี พื้นที่จังหวัดสระแก้วจึงไม่หลุดสายตามเลยแม้แต่คนเดียว ตลอดแนวชายแดนเข้ามา เราเดิน เราจับรถจี๊ป GMC ที่ไหนเข้าไปไม่ได้ ใช้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปถ่ายรูป เอารูปภาพมานั่งวิเคราะห์กัน ภาพยังอยู่ในหัวผมจนถึงทุกวันนี้ แต่ถ้าท่านนั่งเรือบินทุกวันนี้ ท่านจะเห็นว่า ความพยายามของพระองค์ท่านถูกละเลยจากคนสระแก้ว ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยไปจนถึงชาวบ้านทั้งหมด ไม่มีใครสนใจเรื่องที่พระองค์ท่านหวังดีและทุ่มเทไว้ให้กับคนจังหวัดสระแก้ว ต่างโลกโมโหสัน เห็นแก่เงิน ตัดป่าทิ้ง ปลูกพืชที่มันง่าย ได้เงินเร็ว ไม่ต้องเหนื่อย ไม่ต้องพยายาม นี่เป็นความอับลัษณ์อดสูสำหรับผมอย่างยิ่งที่ได้เห็นภาพเหล่านี้เกิดขึ้นในจังหวัดแห่งนี้ ผมพูดแรงเกินไปไหมครับ ถามจริงๆ ตรงเกินไปไหมสำหรับชาวสระแก้ว ถ้าดีแล้วก็ช่วยปรบมือยืนยันอีกทีครับ (เสียงปรบมือดังกึกก้อง)

ถ้าวันนี้คนสระแก้วไม่สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ไม่สำนึกว่าสระแก้วเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศต่อเนื่องมาหลายปี แล้วปล่อยให้สระแก้วเป็นอย่างนี้ต่อ เห็นแก่เงินแก่ทอง ไม่สนใจว่าต้นมะม่วง (เปรียบเทียบกับต้นมะม่วงในพระราชนิพนธ์ พระมหากษัตริย์) จะพังลง ก็เชิญชาวสระแก้วอยู่กันไป 4 ภาคเรา จะอพยพหนีไปหาจังหวัดอื่นทำ ตกลงจะให้เราอยู่จับมือกับพวกท่านทำกันจริงๆ จังๆ ไหมครับ ผมเป็นคนแปดริ้ว แม้เป็นคนชลบุรี สวนผมอยู่ที่ชลบุรีตอนนี้ กว่าจะเดินทางมาที่นี่ เรายังภารกิจที่ชลบุรี 9 โมงเช้า 10 โมงเช้าต้องมาบรรยายที่นี่ ตลอดมาหลายเดือนมานี้ ขับรถมาด้วยความเร็วสูงเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาจนครบ 58

ตำบลแล้ว หลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของพวกท่านแล้วที่จะร่วมมือกันสร้างจังหวัดนี้ให้เป็นต้นแบบของประเทศไทย โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แล้วเอาทั้ง 5 ภาคมาร่วมกันให้ได้ อย่าเอาแต่นั่งดูนอนดูแล้วบอกว่า “มันจะไปรอดหรือ” 4 เรื่อง 5 เรื่องที่คนสระแก้วต้องลุกขึ้นมาทำด้วยกันร่วมกัน

หนึ่ง ใครมีที่ดินอยู่ ต้องเริ่มคิดได้แล้วว่า จะวางแผนการใช้ที่ดินของตนเองอย่างไร เขียนออกมาเป็นผังง่าย ๆ ชาวบ้านที่บ่อลูกวัง วันนั้นผมไปเรียนเชิญรองนายกรัฐมนตรีไพบุลย์ที่จะมาตอนบ่าย ท่านจะมาบอกกล่าวปิดงานและประกาศยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศ รัฐบาลนี้จะทุ่มเทสนับสนุน ช่วงบ่ายท่านจะไปดูของจริงที่บ่อลูกวัง แล้วไปนั่งกินข้าว ฟังความจริงจากชาวบ้านว่าด้วยวิธีนี้มันจะรอดไหม แล้วก็ให้สื่อมวลชนไปประกาศประชาสัมพันธ์ว่าเขาคิดอย่างไร เราต้องคิดเป็น วางแผนการใช้ที่ดินเป็น ง่าย ๆ เอากระดาษปฏิทินทรายหลังเข้า มันเป็นกระดาษขาว ๆ แล้วก็เขียนเลยว่า ที่ดินของฉันทมี 60 ไร่ อีกคนหนึ่งมี 22 ไร่ ตรงนี้มันเป็นบ่อ ตรงนี้เป็นบ้าน ตรงนี้จะจับปลา ตรงนี้ทำนาไว้กินเอง ตรงนี้จะปลูกอ้อยเพราะอ้อยเป็นพืชพลังงานที่ดีที่สุดในโลก เขารู้กันทั่วโลก ใครไม่รู้ไปอ่านหนังสือมา ดูข้อมูลมีประเทศบราซิลล่มสลาย เป็นหนี้เป็นสิน ล่มสลายเป็นชาติแรกในโลก ลุกขึ้นมาปลูกอ้อยได้ 50 ตันต่อพื้นที่ 1 เอเคอร์ ผลิตเอทานอลใช้เต็ม 100 % ทั้งประเทศ รถยนต์ทุกคันที่เข้ามา คุณจะเติมอะไร ผสมอะไรได้ทั้งนั้น รัฐบาลเขาเอาจริงไม่เหมือนรัฐบาลนี้ นอกจากเป็นพืชพลังงานแล้ว อ้อยเป็นหญ้าที่ปกป้องโลกให้เย็น แล้วดึงคาร์บอนในอากาศมาเก็บไว้เป็นน้ำตาล คาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักของน้ำตาล 6 ตัว โลกมันร้อนเพราะมีคาร์บอนเยอะ ปลูกหญ้าหวานชนิดนี้ ต้นเท่าแขนใบแผ่นเลี้ยว ใบมันยาวแผ่นเลี้ยว มันเป็นโซลาร์เซลล์ มันดึงพลังงานจากแสงอาทิตย์มาเก็บเอาไว้ในรูปน้ำตาลดีที่สุดในโลก ใคร ๆ เขาก็รู้กันทั่วโลก ถ้าไม่รู้ ศึกษาหรือไม่ก็สมัครเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยปทุมทะเลย์ที่ปายวันนี้จะพูดกัน เราจะพูดกันเรื่องนี้เพราะว่า คนมิดิแลนคร (ชื่อเมืองจากพระราชนิพนธ์ พระมหากษัตริย์) ใกล้เคียงเมือง จาริกอยู่ในโมกภูมิทั้งนั้น ถ้าไม่ตั้งสถาบันสอนเรื่องที่พระราชทานให้สอน ตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมา ราชการปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นเต็มไปหมด แต่สอนเรื่องของฝรั่งทั้งนั้น เมืองไทยจะไปรอดได้อย่างไร เมืองไทยเหนือกว่าฝรั่งไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไร เอาแค่พูดอย่างเดียวก็สะท้อนความมั่งคั่งตามที่พระเจ้าอยู่หัวพูด ถ้ามจริง ๆ เกือบพี่น้อง ทั้งที่อยู่จังหวัดสระแก้วแล้วก็เดินทางมาร่วมจากต่างจังหวัด เชื้อใหม่ ถ้ามจริง ๆ ที่พระเจ้าอยู่หัวตรัส “Our country is rich” หรือว่าก็เชื่อไปอย่างนั้นแหละ หรือว่าเชื่อกันจริง ๆ ไทล่องฟังเสียงปรบมือชื่อว่า ความเชื่อจะหนักแน่นแค่ไหน (เสียงปรบมือดังสนั่น)

วันนี้เชื่อว่าเงินเป็นตัววัดความมั่งคั่งร่ำรวย คุณจำรูญ ชินธรรมมิตร เป็นคนที่บุกเบิกทำโรงงานน้ำตาลมาจากบ้านบึง ชลบุรีเหมือนกัน ชลบุรีเมืองน้ำ คุณจำรูญเป็นประธาน KSL Group มีบริษัทเต็มไปหมดอยู่ทั้งในประเทศต่างประเทศ รายเป็นอันดับ 15 ของประเทศ แต่ผมว่าวันนี้คุณจำรูญจนกว่าผม ถ้าพูดถึงบุญจนกว่าผม ถ้าพูดถึงเวลาก็จนกว่าผม ถ้าพูดถึงข้าวหน้าจะมีข้าวน้อยกว่าผม ถ้าพูดถึงความรู้ในการทำไร่ไถนา เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงกุ้ง พื้นฟูแผ่นดินมาด้วยระบบอินทรีย์ ปลูกป่า 3 อย่างเพื่อประโยชน์ 4 อย่าง ความรู้เรื่องนี้คุณจำรูญจนกว่าผม ผมแพ้คุณจำรูญอยู่ 2 อย่าง แกมีหุ้นอยู่ในบริษัทเยอะแยะ เทียบวัดเป็นตัว

เงินเยอะ แต่ที่จริงก็ไม่ได้ใช้เงินหรือคุณจำรูญ มีตังค์ไม่ทราบก็หมื่นล้าน เป็นอันดับ 15 ของประเทศ แต่เชื่อเถอะกินข้าวก็พร้อมกัน เผลอๆ ก็ไม่ได้จ่าย ลูกน้องจ่ายให้ ตามจริงท่านก็ไม่รู้เหมือนกันว่าค่าเงินหมื่นล้านมันหนาแค่ไหน ถ้ามจริงๆ เอะคุณจำรูญ รู้ไหมเงินหมื่นล้านวัดกันเป็นแบงค์มันหนาเป็นบีบได้ก็บีบ ทราบไหมครับ ไม่รู้หรอก ก็มีแต่ตัวเลข นี่ที่พูดกันได้เพราะว่าอะไร คุณจำรูญเห็นว่าบ้านเรา พระเจ้าอยู่หัวพูดกันมานานแล้ว แต่ไม่มีใครทำตาม คงเห็นข่าวหรือใครไปบอกว่าผมเพื่อน บ้า บุกเข้าไปหาผมถึงมาบเอื้อง จ.ชลบุรี ไปดูเราปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง มันร่มรื่น มันเย็นสบายดี และชวนผมมาเป็นที่ปรึกษา ผมก็บอกว่าถ้าจะเอามาทำพลังงานทดแทนก็เอา แต่มีเงื่อนไข 4 ข้อ 5 ข้อ

1. ต้องวางผังออกแบบก่อน ถ้าไม่ออกแบบ ไม่เอาด้วย
2. ต้องทำป่า ต้องยอมเสียที่ดินปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง อย่างพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งไว้ถึง 30 % คุณจำรูญมีที่ดินอยู่ที่ 3 หมื่นไร่ในจังหวัดสระแก้ว คุณจำรูญต้องยอมเสียที่ดิน 9,000 ไร่เอามาปลูกป่า แล้วเหลือที่ดินสำหรับปลูกอ้อย 21,000 ไร่ เอาไหม แกะเอา
3. ต้องโล่งเตียนๆ ตามแนวคอนทัวร์ (Contour) ห้ามไถขึ้นลง ห้ามไถขวาง
4. ห้ามฆ่าหญ้า ห้ามใส่ปุ๋ยเคมีเด็ดขาด ให้เป็น Organic - อินทรีย์ 100% ไม่ใช่อินทรีย์แบบบักสีดา ไม่ใช่ผมพูดภาษาลาว พูดภาษาต่างประเทศ ไม่ใช่อินทรีย์แบบฝรั่ง แกะเอา

ผมก็ไม่แน่ใจ เขาเป็นเศรษฐีขนาดนี้ แล้วก็ปลูกอ้อยมา 60 กว่าปี มีผู้เชี่ยวชาญระดับดอกเตอร์เต็มไปหมดเลย เขาจะมาเชื่อผมหรือ คุณจำรูญอาจจะเชื่อ แต่ลูกน้องของเขาอาจจะไม่เชื่อ คุณจำรูญบอกว่าไม่ได้ต้องมาเรียน ต้องมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ ต้องเชื่อสิ ว่าแล้วก็ส่งลูกน้องทั่วประเทศมาเรียน ผมว่าถ้าเศรษฐกิจดีจะปลูกป่า แล้วมีที่ดิน 30,000 ไร่ เฉพาะที่จังหวัดสระแก้วจังหวัดเดียว ที่อยู่ลาว กัมพูชา ที่อยู่ตะวันตก อยู่อีสานอีก อีกเท่าไรก็ไม่รู้ ถ้าคุณจำรูญบุกเข้ามาปลูกป่าในที่ดินตนเองแสนไร่ เราได้ 3 หมื่นไร่กลับมาเป็นป่าล้านไร่ เราได้ 3 แสนไร่เป็นป่า ถ้าเศรษฐกิจดีออก เมืองไทยเกิดป่าฟรีเลยทั้งประเทศ แล้วถ้าจริง เขาก็เงินผมไม่ได้เงินด้วย ผมให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาเฉยๆ บอกว่าไม่เอาเงินเดือน ถ้าคุณทำ 4-5 เดือนขึ้น 1. วางผังให้ดี 2. ปลูกป่า 30 % 3. ต้องมีแหล่งน้ำ พระเจ้าอยู่หัวเรียกว่า “ขนมครก” ทำหลุมขนมครกไว้ทุกบ้าน ใครมีที่ก็ทำเป็นหลุม แล้วขุดร่องน้ำในป่าให้ทั่ว แล้วก็โล่งเตียน และทำเกษตรอินทรีย์ 100 % รวมเงื่อนไข 5 ข้อ ผมยินดีมาเป็นที่ปรึกษาให้เลย ผมเหนื่อยให้ ไม่เอาเงินเดือนนี้แหละ ก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นบนแผ่นดินสระแก้ว แกมมีเศรษฐกิจที่ดินรายใหญ่ที่มีที่ดิน 8,000 กว่าไร่ เป็นมุสลิม สามีเป็นทหาร เอาด้วย ใโอโได้เศรษฐกิจ 2 ราย รายหนึ่ง 3 หมื่น อีกรายหนึ่งเกือบหมื่นไร่ ถ้ามาทำป่า เราจะได้ป่าเกิดขึ้นฟรี ได้แหล่งน้ำปลาจะเกิดขึ้นฟรีเลย ป่า 3 อย่างจะทำให้มนุษย์พออยู่พอกินพอใช้ นี่เป็นเงื่อนไขข้อที่ 1 ของหลักเศรษฐกิจพอเพียง ฟังตนเองคือหัวใจสำคัญ เมื่อสักครู่ นั่งรอท่านองคมนตรีจะขึ้นมา เขาบอกว่าที่อบรมกันไปสอนกันไปคนพูดถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงอะไรกันเยอะแยะเลย ไม่รู้พอเพียงแบบไหน แต่ว่าเขาสิมคำว่าฟังตนเอง หลายหน่วยงานประกาศ ลืมคำว่าฟังตนเองไป โดยเฉพาะสภาพัฒน์ฯ ลืมคำว่าฟังตนเองไป เพราะคำว่า

Sufficiency Economy แปลว่าเศรษฐกิจพึ่งตนเอง แต่ไม่ใช่สุดโต่งไป ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก ยุงนะครีบ ของผมนี่ปลูกยางนา ตะเคียนทองไว้เยอะ ถ้าต้องกินตะเคียนทองล่ะยุง เพราะฉะนั้นเอาแต่พอสมควร ทางสายกลาง พอเหมาะพอควร พอดี ไม่ใช่สุดโต่งไป จ้องจะเอาแต่เงิน ไปถามคุณจำรูญสิมีเงินแล้ว ทุกข์ขนาดไหน ไปถามคูสิ ถามคูได้เลย ผมไม่มีดั่งคินีไม่มีทุกข์เลย ก็มันไม่ต้องไปกังวล ดั่งคินีไม่มี ไปที่ไหนก็อาศัยเขากินทั่วไป นี่มาอยู่ 2 วันแล้วยังไม่ได้จ่ายชั๊กกะแดงเดียว จริงๆ ยิ่งพระยิ่งสบายครับ เป็นพระถือบาตรใบเดียวบิณฑบาตได้ทุกย่าง ที่บิณฑบาตไม่ได้อยู่ก็แค่เหล้า แต่เดี๋ยวนี้ก็ได้นะ เพราะเขาบอกว่าฉันได้ไม่เกิน 1 องคุลี เดี่ยวนี้พระก็เลยไม่เป็นที่พึ่งให้กับประชาชน เมืองมิลิลานครจึงล่มจมลงไป ดูเถาะสถาบันไหนก็เป็นที่ไม่พึ่งไม่ได้ เหลือพระองค์ท่าน ถ้าเราไม่รับปฏิบัติตามพระองค์ท่านวันนี้อย่างจริงๆ จังๆ ออย่าไปนึกเอาเองเด็ดขาดว่า นี่เป็นพระราชดำริ นั่นเป็นพระราชดำริ ท่านพูดมาหลายครั้ง

ผมเป็นคนบันทึกพระราชดำริมา โดยตำแหน่งหน้าที่ผมและเป็นคนไปติดตามประเมินผลมาทั่วประเทศ เคยเป็นผู้อำนวยการกองประเมินผลโครงการพระราชดำริ เราต้องไปทบทวนพระราชดำริ แล้วเอาไปประเมินว่าที่เขาทำเป็นพระราชดำริ หรืออธิบดีดำริ ส่วนใหญ่จะเป็นดอกเตอร์ดำริกับอธิบดีดำริ บางคนก็ดำริแล้วก็อ้างว่าเป็นพระราชดำริ ท่านก็บอกให้เราตรวจสอบกราบบังคมทูลถวายรายงานเป็นประจำทุกเดือน นี่ก็หน้าที่ผมในอดีต เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ที่ผมจะรู้เรื่องราวที่เป็นพระราชดำริค่อนข้างเยอะ เพราะมีหน้าที่เก็บรวบรวมแล้วจะต้องออกไปประเมิน 3 พันกว่าโครงการในประเทศ มันเป็นเรื่องของผม เพราะฉะนั้นการที่ผมจะรู้มากกว่าคนอื่น ๆ ก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ มันก็เป็นหน้าที่ ที่พูดนี้ไม่ใช่ตั้งใจมาอวด ไม่ได้อยากจะอวด แต่มันมีก็ต้องเอาดีออกอวด ไม่ได้อวดดี แต่เจตนาอย่างนั้นจริงๆ ก็จักชั๊กชนกันทำ ที่นี้ทำอย่างไร เราชนกันทำให้ได้เจ็ด “พอ” ที่นี้ถ้าปลูกป่า 3 อย่าง ไปได้แล้ว 4 พอ

ลองคิดง่ายๆ ถ้าจะปลูกอ้อยอย่างเดียวแล้วขาย แล้วเก็บดั่งค์ หรือปลูกยูคาลิปตัสแล้วขาย เก็บดั่งค์แล้วเอาไปสร้างบ้าน 20 ปีไม่มีทางปลูกบ้านแจกปลูกได้ครบทุกคน แต่ปลูกป่าอย่างที่เราจะอยู่หัวว่า 20 ปี คุณสร้างบ้านให้ลูกคนละ 2 หลัง 3 หลัง ถ้ามีอีก 4 คน ก็สร้างบ้านให้คนละหลังได้อีกด้วย มีตัวอย่างให้เห็นที่อำเภอสตึก ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ให้ผม 4 คนนะครับ นี่ผมพูดถึงมุสลิมที่อยู่ที่นี่ด้วย มุสลิมก็มีเมีย 4 คนสร้างบ้านให้เมียคนละหลังได้ นี่เป็นกรณีเรื่องของศาสนา ใครที่เป็นชาวพุทธห้ามเลียนแบบมุสลิม ไม่ได้นะครับ ผิดคำสอน เพราะฉะนั้นป่า 3 อย่างจะได้ประโยชน์ 4 คือ

พอที่ 1. พออยู่ พอที่ 2. พอกิน พอที่ 3. พอใช้ แต่ต้องมีความรู้ ถ้าไม่มีความรู้เลยจะลำบาก เช่น ไม่รู้ว่าไม่ทำพันธุ์ ไม้อะไร ไม่รู้วิธีคัดพันธุ์ ไม่รู้วิธีปลูก ไม่รู้วิธีฟื้นฟูดินมะม่วง ไม่รู้วิธีฟื้นฟูดิน เคล็ดลับเหล่านี้ต้องเรียนกันในสถาบันที่เราตั้งขึ้น (ปุทุทะเลย์มหาวิทยาลัย) ถ้ายังตั้งไม่เสร็จ ไปเรียนในศูนย์เรียนรู้กิจกรรมธรรมชาติที่เรามีกันแล้ว 20 ศูนย์ทั่วประเทศ วันนี้กระทรวงเกษตรเอาคณะพวกเรามีอยู่ตามศูนย์ต่างๆ ไปเป็นปราชญ์ชาวบ้าน กระทรวงเกษตรบอกว่าผมเป็นปราชญ์ชาวบ้าน กรมปฏิรูปที่ดินก็บอกว่าผมเป็นปราชญ์ชาวบ้าน เอาเงินมาให้เรา 10 กว่าล้าน ให้เราอบรมชาวบ้านกลายเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้วย เฉพาะเครือข่าย

มูลนิธิเรารับผิดชอบมา 4,500 คน ที่จะอบรมผู้นำเกษตรกรให้รู้เคล็ดลับต่างๆ เหล่านี้

พอที่ 4. คือ พอร์มเย็น โลกทุกวันนี้มันร้อนหนักแล้วนะครับ ถ้าเราปลูกต้นไม้ 10 ต้น เราจะได้แอร์ 1 ต้น ไปลองปลูกดู แล้วจะรู้ว่าจริงหรือไม่จริง โลกจะเย็นร่มด้วย และปุ๋ยจะคืนมา น้ำจะคืนมา ใครๆ ก็รู้เรื่องนี้ มันต้องเอาจริงกันแล้ว เอามาปฏิบัติ ไม่ใช่รู้เฉยๆ แล้วกลับไปนอน มันต้องลุยปลูกกันจริงๆ และพลังงานต้องมีพอนี้คือ พอที่ 5. พอที่ 6. แหล่งศึกษาของจริงต้องปรากฏขึ้นพอ เต็มจังหวัดนี้ให้ได้ เราได้สมาชิกผู้ร่วมพัฒนาแผ่นดินสระแก้ว ไม่ใช่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับ

เมื่อวานทำเนียบรัฐบาลโทรมาบอก มีชื่ออาจารย์ไปเป็นที่ปรึกษาผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย เขาส่งงบประมาณมาที่กระทรวง 500 ล้าน จะให้ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่กลับเข้ามาร่วมพัฒนาชาติไทย 30 จังหวัด พันฟูแผ่นดินขึ้นมาให้อยู่พอกินพอใช้ ตามแนวพระราชดำริ มีชื่อผมเป็นที่ปรึกษาด้วย เขาโทรมาถาม อาจารย์ไปเป็นที่ปรึกษาคอมมิวนิสต์ด้วยหรือ เปล่าผมไม่ได้ไปเป็น เขาเข้ามาอบรมที่ศูนย์ผมแล้วเขาก็เอาชื่อไปใส่ กิติเห็นด้วย จะไปให้คำปรึกษาจริงๆ จะได้ไม่ต้องเอาอาวุธมายิงกัน หันมาสู้กับภัยแล้งกันดีกว่า เพราะฉะนั้นผู้เข้าร่วมพัฒนาชาติไทย ผมก็จะทำกันทั่วประเทศ จะเชียร์ให้ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเข้ามาทำงานร่วมกับราชการ เข้ามาทำงานร่วมกับคนไทย ไม่ต้องทะเลาะกัน ก็จะช่วยกันเชียร์ว่าให้มาร่วมพัฒนาแผ่นดินไทย เราก็คจะมีผู้ร่วมพัฒนาแผ่นดิน ผู้ร่วมพัฒนาป่า ผู้ร่วมพัฒนาแหล่งน้ำ พลังงาน และพัฒนาเป็นศูนย์ฝึกศูนย์ต้นแบบ การกระทำสำคัญกว่าคำพูด ผมพูดได้เพราะมีศูนย์ต้นแบบ เกิดจากแผ่นดินผมเอง และกระจายไปทั่ว

นอกจากนั้นในต่างประเทศ เรายังมีศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเกิดขึ้นที่กรุงไพลิน หรือเราเรียกว่ากรุงเพเลน ส่งคนมาอบรมที่มาบฉ้างไป 3 รุ่นแรก แล้วก็ตั้งศูนย์ขึ้น เป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 6,000 กว่าไร่ เขาทำเป็นศูนย์ มีน้ำตก มีลำธารสวยงาม เขาเรียกว่าศูนย์พัฒนาเกษตรกรรมธรรมชาติตามระบบเศรษฐกิจพอเพียง เขาออกเสียง ผมพยายามเลียนเสียงมา เขาเรียก มะ - ชะ - มน - ดน - อะ - พิ - เวด - กะ - ลี - กำ - ทำ - มะ - เจียด - โดย - ระ - บบ - เสด - ละ - กิด - กรีบ - กรอน ไม่ค่อยเหมือนนัก แต่ว่าก็คล้ายๆ ผมชอบมากเลย มะ - ชะ - มน - ดน คือมณฑล อะ - พิ - เวด คือพัฒนา กะ - ลี - กำ - ทำ - มะ - เจียด ก็คือกสิกรรมธรรมชาติ สอดคล้องกับธรรมชาติ โดย - ระ - บบ คือโดยระบบ เสด - ละ - กิด - กรีบ - กรอน ผมนึกว่าเศรษฐกิจครบครัน มันมีครบครัน ครบทุกอย่างไม่ขาดแคลน มันมีเศรษฐกิจครบครัน หรือมีเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละ มันมีครบครัน ครบไปหมด ฟังดูเพราะดีจริงๆ เลย มันเป็นรากภาษาของเรา ภาษาที่ใช้ราชาศัพท์ทั้งหมดก็มาจากขอมนะครับ

ขอมเป็นชนชาติที่เราเคยอาศัยเขาอยู่มาก่อนตั้งประเทศเมื่อ 700 กว่าปี ตั้งแต่เพื่อนของพ่อขุนศรี พ่อขุนรามคำแหง ขุนบางกลางท่าวที่เป็นลูกเขยพระเจ้าชัยวรมัน เราชนชาติพี่น้องกัน แต่เราไม่ได้สนใจเพื่อนบ้านเราเลย กับพม่าอาจจะตีกันบ่อย ขอมนี่ไม่เคยตีกันมาก่อน แล้วเป็นพี่น้อง เวียดนามก็พี่น้อง ผมเพิ่งขึ้นไปตอนเหนือของเวียดนามที่ติดกับกัมพูชา ติดกับจีน ไปเจอชุมชนคนไทยทักกัน "นี่สู้อยู่ใส" นั่งเรือบินไปไกลถึง 2,000-3,000 กิโลเมตร เป็นคนไทย พูดภาษาไทย วัฒนธรรมเหมือนไทยบ้านเรา มันพี่น้องกันทั้งนั้น แต่เรายัง

ไปเห็นเขาเก็บความมั่งคั่งเอาไว้ได้ที่เมืองจีนกับเมืองเวียดนาม เขาเก็บความสมบูรณ์และวัฒนธรรมที่ดีเอาไว้ได้
ฝรั่งเข้าไปไม่ได้เพราะเวียดนามไม่ยอมให้อเมริกาเข้า ทะเลาะกับอเมริกา ขุดหลุมพร้อมรบกับอเมริกาจนอเมริกัน
หนีไป บ้านเราเชิญอเมริกันเข้ามาอยู่ แล้วก็ติดนิสัยอเมริกันมา หูหรา ฟุ่มเฟือย จนแผ่นดินหมด ของเขายังไม่
หมด ถ้าเขาไม่เจอพายุแรงๆ นี้ ไทยไม่มีทางสู้เขาได้เลย นี่น่ากลัวมาก ไม่ใช่ที่น่ากลัวเขานะ น่ากลัวเราจะไม่ม
อะไรจะกิน แนวทางแห่งความพอเพียงที่ 6 คือสื่อสารพอ มันต้องสื่อสารออกไปวันนี้ ผมเรียนท่านรองนายกฯ
บอกอาจารย์ เราต้องสื่อสารความจริง อาจารย์ต้องไปเจอความจริงด้วยตนเอง ฟังชาวบ้านเขาเอง แล้วถ้าเห็น
ว่านี่คือทางแก้ นี่คือทางให้รอดจากความยากจน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เขาจะอยู่ได้อย่างยั่งยืน ชุมชนจะกลับ
มาเข้มแข็ง มันต้องลงไปสัมผัสที่ชุมชนจริงๆ ไปทำงานร่วมกับเขา อาจารย์ต้องไปกินข้าวกับเขา แล้วก็สื่อสาร
ออกไปให้คนไทยรู้เรื่อง โดยเฉพาะอาจารย์เป็นถึงรองนายกรัฐมนตรี ไปสื่อสารให้ ครม. รู้เรื่องด้วย ไม่ใช่ไป
จาริกอยู่ในโมหภูมิเหมือนเดิม ทั้ง ครม. มันจะไปไม่รอด ถ้าพูดไม่รู้เรื่องผมจะไปสื่อสารเองใน ครม. ในฐานะ
เป็นชาวนาคคนหนึ่ง จะขึ้นไปสื่อสารกับ ครม. หรือ ครม. จะไม่ฟังขานา จะลองดูซิว่าจะฟังกันไหม

คนสระแก้วนี่แหละเป็นต้นแบบ เราจะทำให้ดู แล้วให้คนอื่นมาพูด มาสื่อสารออกไป เชื้อเถอะประเทศ
ไทยจะรู้เรื่องนี้ ต่างประเทศก็จะมี เพราะมีชาวต่างประเทศเขามาเดินตามขบวนการเรา ผมเรียกว่า **“ขบวนการ
เศรษฐกิจพอเพียง”** ว่า S E M Sufficiency Economy Movement เราทำกับโรงเรียนมหาดเล็กหลวงก่อนนะ
ครับ ผมตั้งชื่อองค์กรให้เขาเอง โรงเรียนมหาดเล็กหลวงคือโรงเรียนวชิราวุธ ตั้งชื่อว่า V C S E M (Vajiravudh
College Sufficiency Economy Movement) ทำไม่ถึงต้องไปตั้งที่วชิราวุธ มีเหตุผล 3 ประการ

1. วชิราวุธใช้เงินพระคลังข้างที่มาโดยตลอด เราจะใช้เงินพระคลังข้างที่นี้แหละ เคลื่อนไหวสร้าง
กำลังเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นได้ฟ้า กระจายไปทั่วประเทศ
2. ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเป็นผู้ทรงอิทธิพลอยู่ในสังคมไทย ทั้งอิทธิพลทางการเงิน ทั้งอิทธิพล
ทางการเมือง และอิทธิพลทางวิชาการ
3. วชิราวุธเป็นลูกคนมือนิทธิพลในแวดวงทั้ง 3 แวดวง มีแวดวงอื่นๆ อีกมาก เราต้องเจาะเข้าไปที่
หัวใจของประเทศ คือโรงเรียนวชิราวุธ นั่นเป็น Connection ข้อที่ 1

อีก Connection หนึ่งเจาะไม่เข้า พระองค์ท่านบอกให้มหาวิทยาลัยนิดาบดัดค้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงให้หน่อย ท่านจรรยาประชุมนิด้าหลายครั้ง ไม่มีใครทำ ชี้แจงทำหรือทำไม่เป็นก็ไม่รู้ แล้วท่านก็ต้องไป
ประชุมกับสภาพัฒนาฯ ขับเคลื่อนกันมาตั้งคณะกรรมการ หมดเงินไปตั้งหลายร้อยล้าน มันก็เคลื่อนเหมือนกัน
แต่มันเคลื่อนอยู่บนฟ้า ล่องลอยเป็นสัมภเวสีอยู่บนฟ้า ไม่ลงถึงชาวบ้านซักที เราก็เลยพยายามเจาะเข้าไป
พัฒนาหลักสูตรขึ้นในโรงเรียนวชิราวุธ และก็มีอีกโรงเรียนหนึ่ง ตั้งขึ้นเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว มีทั้งหมด
31 โรง เริ่มปรับฐานและเข้าร่วมขบวนการเศรษฐกิจพอเพียงในระดับโรงเรียนกัน สิ่งที่น่าภาคภูมิใจของ
ขบวนการเศรษฐกิจพอเพียงได้ฟ้าก็คือ ลูกกลมไปเหมือนไฟฟ้าที่กำลังเกิดในภาคเหนือ แต่ขบวนการนี้แม้หมอก
ควันพิษก็สามารถหยุดยั้งได้ เรามีตัวอย่างของความร่วมมือของหน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ซึ่งดูแลผืนป่าต้น

กำเนิดของประเทศไทย ศรีสังขาลัย ผืนป่าครอบคลุมเนื้อที่ 2 แสน 5 หมื่นไร่ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ หัวหน้าหน่วยงานร่วมมือกับโรงเรียน 11 โรงเรียนในพื้นที่ป่าผืนนั้น ร่วมมือกับ อบต. ร่วมมือกับท้องถิ่นจังหวัด จัดยกทีมมาอบรมกับผมที่มวบเอื้องหลายวัน เสร็จแล้วกลับไปเปิดอบรมตั้งศูนย์กันในพื้นที่เลย เอาแนวคิดทฤษฎีที่ได้เรียนรู้ตะลุมตุ้มกันไป เชื้อไหมเขาหยุดไฟป่าได้ 100 % ในพื้นที่ 2 แสน 5 หมื่นไร่ ทั้งผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน อบต. ป่าไม้ จับมือกัน มีไฟไหม้ 2 ครั้งในรอบปี เขาดับได้เรียบร้อยหมด อยากรู้อยากละเอียดไปอ่านใน คมชัดลึก ผมพยายามเล่าเรื่องราวในคมชัดลึกทุกวันเสาร์ ไปหาอ่านดู เขากันที่ไว้ให้นิดเดียว หน้าท่ามาหากิน ก็เลยพยายามเล่าในพื้นที่อื่นจำกัด

ผมก็เรียนท่านรองนายกฯ ในฐานะที่ท่านดูแลเรื่องสุขภาพอันเกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติ ผลกระทบโลกอันเกิดจากควัน คนเข้าโรงพยาบาลพรวดขึ้นเป็น 8 เท่าทันที และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อันั้นตรามหาศาล เพราะฉะนั้นท่านต้องลงไปดูวิถีแก้ไขที่เขาอัญเชิญพระราชดำริ ที่นั่นเป็นความร่วมมือของ 4 ภาค (ภาคการศึกษา ประชาชน ประชาสังคม) เขาเอาแนวพระราชดำริไปทำแล้วได้ผลจริงๆ เขาหยุดไฟป่าได้ 100 % ผ่า 2 ครั้ง เขาดับได้เรียบร้อย แล้วไม่เกิดอีกเลยทั้งปี นี่คือการร่วมมือของ 4 ภาค ที่นี้เราสร้างกัน 5 ภาค ผมไม่ได้มาสร้าง แต่ผมเป็นคนหนึ่งที่ถูกรวมมา

ผมทำงานอบรมกันในมูลนิธิ เราทำงานร่วมกับจังหวัดนั้นมานานแล้ว ร่วมกับอาจารย์อนุสิทธิ์ ศูนย์ของอาจารย์อนุสิทธิ์นั้นเป็นศูนย์เครือข่ายเดียวกับเรา ผมได้เงินงบประมาณจากรัฐบาลที่แล้ว เรื่องวาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย์ เขาสั่งแบ่งกระจายกันไปทุกศูนย์เท่าๆ กันไป สร้างพัฒนาคนขึ้น ที่อาจารย์อนุสิทธิ์ซึ่งอยู่จังหวัดสระแก้วนี้เราก็ทำงานร่วมกันมาตลอด แต่มันเคลื่อนช้าเหลือเกิน จะทำอย่างไรดี ภายใต้หลักปรัชญาพระองค์ท่าน แนะนำไว้แล้ว ผมไม่ได้คิดเองนะครับ แต่เราก็อ่านกันคุย ผมนึกถึงสมัยโบราณ พระพุทธเจ้าเผยแผ่ศาสนาพุทธออกครั้งแรกไปเทศน์โปรดปัญจวัคคีย์ ได้ปัญจวัคคีย์ 5 คนมา ได้ครององค์ประกอบของศาสนามีทั้งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบ แล้วก็ขับเคลื่อน มีพลังมากเลย คนไทยถ้าจะชวนพระให้ดูดีมีพลังสูงสุดก็ต้องชวนเบญจวัคคีย์หรือปัญจวัคคีย์ นี่ก็เป็นแนวคิดที่ 1 ที่ทำอย่างไรถึงจะทำให้รวมตัวกัน อันที่ 2 ผมชอบดูการ์ตูนมาก ตอนเด็กๆ นึกถึงไอ้มดแดง ไอ้มดเขียว ไอ้มดเอ็กซ์ มันสู้กับสัตว์ประหลาด โดนตีกระเด็นหมดสภาพเลย ไม่มีทางชนะสัตว์ประหลาดได้เลย สุดท้ายไอ้มดทั้งหลายมันรวมตัวประกอบร่างกัน เกิดแสงพุ่งเปรี้ยงปร้างๆ สู้กับสัตว์ประหลาดชนะได้ เพราะฉะนั้นสระแก้วนี้ถ้ารวมตัวกันได้ครบ 5 ภาคเมื่อไร มีโอกาสสู้กับสัตว์ประหลาดซึ่งลูกหลานแผ่นดินสระแก้ว 4 แสน 5 แสนไร่ แทบไม่มีแผ่นดินจะอยู่แล้ว ดินเสื่อมหมดแล้ว ผมเชื่อมั่นว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นคนมีฝีมือ เป็นคนมีบุญบารมี มีคนเชื่อเคารพนับถือมาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง มีคนเชื่อถือศรัทธามาก่อน นี่อีก 1 ภาค ภาคที่ 2 กศน. จังหวัดสระแก้ว ยกทีมทั้งผู้อำนวยการจังหวัด ผู้อำนวยการอำเภอ 100 คนไปอบรมไปนอนอยู่กับเรา ก็เป็นอีกภาคที่ 1 ที่มีพลัง และก็ภาคเอกชนไม่ต้องพูดถึง ผมจะไปคิดได้ไงว่า อยู่ท้องไรท้องนา เราจะมีมหาเศรษฐีอันดับ 15 เดินทางไปหาถึงที่ในป่าของผม แล้วก็มาชวนทำป่า ทำเกษตรอินทรีย์ ทำ

พลังงานทดแทนที่นี้ จะได้พลังงานถึง 4 อย่าง ไม่มีมลภาวะเหลืออยู่เลย ใครจะไปฝันว่าจะเจอ อันนี้เป็นเรื่องของผลบุญที่ส่งมาเจอกันทั้งสิ้น มูลนิธิกิจกรรมธรรมชาติ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ผมก็สร้างพัฒนาสิ่งนี้ องค์ความรู้มาตั้งแต่ยังเล็กๆ พ่อแม่ผมก็สอนเอาไว้ ท่านปฏิบัติศีล 5 ทุกวัน วันพระปฏิบัติศีล 8 ทั้งพ่อแม่สอนวัดสอนลูกมาตลอด ลูกไปรับราชการจะต้องเป็นเทวขุนนางให้ได้ มีธรรมะ 10 ข้อที่ทำให้เป็นเทวขุนนาง ความรู้ดี มีศีลจะ เสียสละเพื่อสังคม นิยมประชาธิปไตย ไร้เหตุผล อดทนต่อหน้าที่ หลีกหนีอบายมุข หากความสุขจากธรรมะ เลิกละทิ้ง มีสติครองตน นี่เขาสอนมานานแล้วถ้าจะเป็นเทวขุนนาง เราก็พยายาม แม้จะทำได้บ้าง ผิดพลาดบ้าง ก็พยายามเดินไปสู่เป้าหมายของความเป็นเทวขุนนางให้ได้ ผมก็มีบุญเก่าที่สะสมมาจากการสร้างบุญทั้ง 5 ภาคมาจับมือกัน ไม่ใช่การมาจับมือด้วยความโลภโมโหสัน ไม่ใช่ เราเข้ามาด้วยฤทธิ์แห่งธรรม ก็อยาก จะขออนุญาตพูดคำนี้ เพราะฉะนั้น ภาคี 5 ภาคส่วนเป็นองค์กรใหม่ซึ่งสะสมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาองค์กร เพื่อการพัฒนาจากพระองค์ท่าน พระองค์ท่านสร้างองค์กรพัฒนาขึ้นเยอะ

1. สร้างทั้งองค์กรภาครัฐ สำนักงาน กปร. ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2. สร้างมูลนิธิพัฒนาขึ้นมา เพื่อให้ทำงานแบบ NGO มูลนิธิพัฒนาเป็น NGO ท่านบอกเราจะทำแบบไฉ่ คือ Non Governmental Organization

3. ท่านสร้างบริษัทธุรกิจเอกชนขึ้นมา 2 บริษัท เพื่อเอาบริษัทเอกชนนี้แหละมาทำงานพัฒนาประเทศ

- บริษัทแรกชื่อว่า บริษัท มงคลชัยพัฒนา พรรคพวกผมเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท หวังให้บริษัท มงคลชัยพัฒนา มาเชื่อมต่อกับชาวบ้าน แล้วก็ช่วยพัฒนาชาวบ้าน ล่าสุดเนื่องจากบริษัทนี้ประสบการณ์น้อย ก็ไปจับมือ Joint venture กับบริษัทยักษ์ใหญ่ จดทะเบียนบริษัททองแดง

- บริษัท สุวรรณชาติ สุวรรณชาติก็แปลว่าทองแดง มีหมาอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าคุณทองแดง และก็ไปตั้งห้างเล็กๆ ขึ้นชื่อว่า ห้างทองแดง แต่ใช้ภาษาอังกฤษว่า Golden place ก็คือสุวรรณชาตินี้แหละ นี่ก็เป็นการพยายามเอาตลาด เอาผู้บริโภคเข้ามาเป็นตัวตั้ง อยากรู้ได้อาหารที่ปลอดภัยไม่มีสารพิษให้กับประชาชน ประชากรที่เมืองมิดิแลนดอร์ ท่านก็มีชัยพัฒนา พยายามพัฒนาองค์กรที่มาช่วยในการพัฒนาประเทศ

ที่นี้เราก็จะพยายามช่วยกันสร้างองค์กรทั้ง 5 ภาคีให้เหนียวแน่น เรารู้ข้อธรรมะที่ทำให้ภาคีเหนียวแน่น คือ "วิสาสาปรมาญาติ" ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง ก็จะทำให้องค์กรภาคีเหนียวแน่น แล้วก็เดินเครื่องพัฒนาจังหวัดนี้ของเราต่อไป อย่าให้เสียชื่อคนสระแก้วนะครับ ศึกษาเป้าหมายของการดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทให้ได้ ขอขอบคุณมากครับ สวัสดิ์ครับ

ข้อมูลจาก ปารุกดา เรื่อง การแก้ปัญหาวิกฤติชุมชน สังคม โลก และสิ่งแวดล้อม

โดยการนำปรัชญาพอเพียงสู่การปฏิบัติ ด้วยขบวนการเบญจภาคี

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2550 ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว